

Số: /BC-UBND

Đông Hưng, ngày 15 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO

Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

Thực hiện Công văn số 420/STP-PBGDPL ngày 14/3/2024 của Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình về việc tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện Đông Hưng báo cáo kết quả 05 năm thực hiện công tác xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ, UBND huyện Đông Hưng giao Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện và Phòng Tư pháp tăng cường hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện công tác xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn đánh giá hiệu quả, nhu cầu khai thác, sử dụng Tủ sách pháp luật, từ đó thường xuyên bổ sung, nâng cấp đảm bảo cung cấp nguồn tài liệu cần thiết, giúp cán bộ chính quyền cơ sở vận dụng đúng pháp luật để giải quyết công việc ở địa phương, giúp nhân dân có công cụ pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Công tác kiểm tra việc thực hiện xây dựng và quản lý Tủ sách pháp luật đã được tiên hành thường xuyên, hàng năm Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện và Phòng Tư pháp đã đưa nội dung kiểm tra công tác xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật vào kế hoạch kiểm tra công tác PBGDPL tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.

2. Tình hình xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

2.1. Tình hình xây dựng

Hầu hết các cơ quan, đơn vị tại cấp huyện và UBND các xã, thị trấn đều xây dựng Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình với số lượng tối thiểu mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương 01 Tủ sách pháp luật. Hàng năm, các tủ sách pháp luật đều được cập nhật, bổ sung để phục vụ nhu cầu tiếp cận của cán bộ, công chức cũng như người dân tại địa phương.

2.2. Quản lý Tủ sách pháp luật

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, các cơ quan, đơn vị đã phân công, bố trí người phụ trách Tủ sách pháp luật, cụ thể: Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện: phân công 01 công chức kiêm nhiệm việc phụ trách theo dõi, quản lý;

UBND các xã, thị trấn: phân công công chức Tư pháp - Hộ tịch phụ trách, quản lý. Trong quá trình phụ trách, người được phân công thường xuyên được Phòng Tư pháp hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

2.3. Khai thác Tủ sách pháp luật

Tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và UBND các xã, thị trấn được mở cửa phục vụ hàng ngày theo thời gian làm việc; phục vụ người đọc bằng hình thức đọc tại chỗ hoặc cho mượn. Hàng năm, thường xuyên cập nhật, bổ sung các loại sách Luật mới ban hành, sổ tay hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ vào Tủ sách pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Kinh phí xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật

Kinh phí xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật được bố trí bởi ngân sách thường xuyên của cơ quan, đơn vị. UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã quan tâm, bố trí kinh phí xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo định mức quy định tại Điều 4 của Quyết định số 14/2019. Ngoài ra, một số đầu sách pháp luật do Phòng Tư Pháp mua và cấp phát cho các xã, thị trấn.

4. Đánh giá chung

Tủ sách pháp luật là một trong những kênh tuyên truyền, PBGDPL quan trọng, góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân ở cơ sở. Đồng thời là công cụ hỗ trợ đắc lực cho cán bộ ở thôn, xóm, tổ viên tổ hòa giải có tài liệu để nghiên cứu, vận dụng trong hướng dẫn, hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp xảy ra trong nhân dân, đáp ứng một phần nhu cầu tìm hiểu pháp luật, góp phần nâng cao dân trí cho cán bộ, công chức và Nhân dân địa phương. Với ý nghĩa đó, việc sáp nhập, xây dựng, củng cố, duy trì, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật là rất cần thiết, được cán bộ, người dân địa phương đồng tình ủng hộ.

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN

Một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến việc xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật, chưa bố trí kinh phí cho hoạt động duy trì mô hình này.

Các văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên được sửa đổi, bổ sung, thay thế nên việc rà soát, cập nhật, bổ sung những sách, tài liệu mới đòi hỏi phải được thực hiện thường xuyên tuy nhiên kinh phí cho công tác này còn hạn chế nên việc rà soát, cập nhật, bổ sung những sách, tài liệu mới có lúc chưa kịp thời.

Cơ sở vật chất để phục vụ việc khai thác tủ sách chưa phong phú, sinh động; chưa có phòng đọc sách riêng biệt; hiệu quả sử dụng tủ sách pháp luật chưa cao; số lượng người đến tìm hiểu pháp luật còn hạn chế, nhân dân trên địa bàn đến tìm hiểu và đọc sách tại Tủ sách pháp luật rất ít. Việc khai thác Tủ sách pháp luật không được thường xuyên do phát triển mạng internet việc đọc văn bản chủ yếu trên máy tính, điện thoại và nhiều nguồn khác.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Phương hướng, nhiệm vụ

Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Tư pháp.

Tăng cường phổ biến, truyền thông về vai trò của Tủ sách pháp luật, quy định của pháp luật và tình hình xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Đề xuất, kiến nghị

Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm nghiên cứu, đưa vào vận hành, khai thác Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia nhằm tạo điều kiện cho người dân tra cứu thông tin pháp luật và các loại thông tin thuộc các lĩnh vực khác nhau, tạo thói quen đọc sách và tính chủ động trong việc tiếp cận pháp luật của Nhân dân trên địa bàn.

Trên đây là Báo cáo Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật của UBND huyện Đông Hưng./.

Nơi nhận:

- Sở Tư pháp (Phòng PBGDPL)
- Lưu: VT, TP.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Bùi Bá Vương